



ข่าว...สำนักงานจัดหางานจังหวัดตาก

TAK PROVINCIAL EMPLOYMENT OFFICE

ประกาศกำหนดเงื่อนไขการรับคนต่างด้าวเข้าทำงานกรรมกรและงานขายของหน้าร้าน

กรมการจัดหางาน ออกประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง เงื่อนไขการรับคนต่างด้าวเข้าทำงานกรรมกรและงานขายของหน้าร้านกับนายจ้าง ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ เป็นต้นไป โดยได้กำหนดหลักเกณฑ์การรับคนต่างด้าว เข้าทำงานขายของหน้าร้านและงานกรรมกรให้นายจ้างและคนต่างด้าวปฏิบัติตาม เพื่อประโยชน์การรักษาโอกาสในการประกอบอาชีพของคนไทย และควบคุมการรับคนต่างด้าวเข้าทำงานดังกล่าว กับนายจ้างในประเทศให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยคำนึงถึงความมั่นคงของชาติ และความต้องการแรงงานต่างด้าวที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ

ว่าที่ร้อยโท อนุเทพ ศรีดาวเรือง จัดหางานจังหวัดตาก เปิดเผยว่า อธิบดีกรมการจัดหางาน ได้ออกประกาศกำหนดเงื่อนไขการรับคนต่างด้าวเข้าทำงานกรรมกรและงานขายของหน้าร้าน ซึ่งเป็นงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร โดยมีเงื่อนไขให้คนต่างด้าวทำงานนั้นได้ก็เฉพาะงานที่มีนายจ้าง และได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองภายใต้บันทึกความตกลงหรือบันทึกความเข้าใจที่รัฐบาลไทยทำไว้กับรัฐบาลต่างประเทศ (MOU) ตามบัญชีท้ายประกาศกระทรวงแรงงานกำหนดงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำ โดยกรมการจัดหางานได้รับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานทั้งภาครัฐราชการ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องแล้ว ก่อนออกประกาศกรมการจัดหางาน เรื่องเงื่อนไขการรับคนต่างด้าวเข้าทำงานกรรมกรและงานขายของหน้าร้าน กับนายจ้าง เพื่อกำหนดเงื่อนไขการรับคนต่างด้าวเข้าทำงานกรรมกรและงานขายของหน้าร้าน ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ เป็นต้นไป โดยงานขายของหน้าร้านกำหนดคุณสมบัติของนายจ้างที่จะรับคนต่างด้าวเข้าทำงานต้องจดทะเบียนพาณิชย์ ตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์ หรือในกรณีร้านค้าที่ไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ ให้นายจ้างแสดงใบอนุญาต หนังสือรับรอง หรือเอกสารที่ทางราชการออกให้ เพื่อประกอบพาณิชย์กิจ และนายจ้างต้องรับคนต่างด้าวทำงานขายของหน้าร้านตามหลักสัดส่วน สูงสุดไม่เกิน ๒๐ คน ซึ่งพิจารณาจากหลักเกณฑ์การชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลในรอบปีภาษีที่ผ่านมา ที่กำหนดสัดส่วนการรับคนต่างด้าวได้ตั้งแต่ ๑ - ๑๐ คน ตามมูลค่าภาษีเงินได้ที่ได้ชำระแล้ว โดยกรณีในรอบปีภาษีที่ผ่านมาได้ยื่นแสดงภาษีเงินได้และได้รับยกเว้นการเรียกเก็บภาษีเงินได้ สามารถรับคนต่างด้าวทำงานขายของหน้าร้านได้ ๑ คน กรณีที่ชำระภาษีเงินได้ตั้งแต่ ๑ - ๕๐,๐๐๐ บาท สามารถรับคนต่างด้าวทำงานขายของหน้าร้านได้ ๓ คน และในกรณีที่ชำระภาษีเงินได้เกินกว่า ๕๐,๐๐๐ บาท ทุกๆ ๕๐,๐๐๐ บาท จ้างคนต่างด้าวทำงานขายของหน้าร้านเพิ่มได้ ๑ คน ทั้งนี้ไม่เกิน ๑๐ คน และหากต้องการรับคนต่างด้าวเข้าทำงานเกินกว่า ๑๐ คน ให้นำหลักเกณฑ์การจ้างงานมาใช้พิจารณา คือนายจ้างที่มีลูกจ้างคนไทย ๓๐ คน สามารถรับคนต่างด้าวเข้าทำงานเพิ่ม ได้ ๑ คน และถ้ามีการจ้างคนไทยเพิ่มทุกๆ ๑๐ คน ให้รับคนต่างด้าวได้อีก ๑ คน ซึ่งรวมทั้ง ๒ หลักเกณฑ์แล้วนายจ้าง จะสามารถรับคนต่างด้าวเข้าทำงานขายของหน้าร้านได้ไม่เกิน ๒๐ คน ส่วนการรับคนต่างด้าวเข้าทำงานกรรมกรนั้น ไม่ได้กำหนดเรื่องสัดส่วนจำนวนคนต่างด้าวที่จะรับคนต่างด้าวทำงานไว้ แต่คนต่างด้าวจะมีสิทธิทำงานกรรมกรและงานขายของหน้าร้านได้ก็ต่อเมื่อในใบอนุญาตทำงานระบุสิทธิว่าสามารถทำงานกรรมกรหรือขายของหน้าร้านได้เท่านั้น โดยในงานขายของหน้าร้านต้องระบุนายจ้างด้วย

/จัดหางาน...

จัดหางานจังหวัดตาก กล่าวต่อไปว่า หากคนต่างด้าวและนายจ้างไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว จะมีความผิดตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยคนต่างด้าวจะมีความผิดตามมาตรา ๘ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ ๕,๐๐๐ ถึง ๕๐,๐๐๐ บาท และเมื่อได้ชำระค่าปรับแล้ว ให้ส่งคนต่างด้าวผู้นั้นกลับออกไปนอกราชอาณาจักร ส่วนนายจ้างจะมีความผิดตามมาตรา ๙ สำหรับการกระทำความผิดครั้งแรก ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ ถึง ๑๐๐,๐๐๐ บาท ต่อคนต่างด้าวที่จ้างหนึ่งคน และ หากเป็นการกระทำความผิดครั้งที่สอง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๑ ปี หรือปรับตั้งแต่ ๕๐,๐๐๐ ถึง ๒๐๐,๐๐๐ บาท ต่อคนต่างด้าวที่จ้างหนึ่งคน หรือทั้งจำทั้งปรับ และห้ามผู้นั้นจ้างคนต่างด้าวทำงานเป็นเวลาสามปีนับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษ สำหรับกรณีที่ ใบอนุญาตทำงาน ยังไม่ได้ระบุสิทธิว่าสามารถทำงานกรรมกร หรืองานขายของหน้าร้านได้

ทั้งนี้นายจ้าง/สถานประกอบการที่ต้องการให้แรงงานต่างด้าว กลุ่ม MOU ดังกล่าวเปลี่ยน หรือเพิ่มการทำงาน ในตำแหน่งกรรมกรหรือขายของหน้าร้าน สามารถยื่นคำขอเปลี่ยน หรือเพิ่มประเภทงานกรรมกร หรืองานขายของหน้าร้าน ในใบอนุญาตทำงาน ได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดตาก เลขที่ ๙/๖๘ ถนนมหาตมาชานันท์ ตำบลหนองหลวง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โทร. ๐ ๕๕๕๑ ๔๕๖๙-๗๐ หรือสำนักงานจัดหางานจังหวัดตาก สาขาอำเภอแม่สอด เลขที่ ๑๔๙ หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โทร. ๐ ๕๕๕๖ ๓๖๓๙-๔๐ ในวันและเวลาราชการ

.....

ข่าวที่ ๖/๒๕๖๓ ลว. ๒๒ มิ.ย. ๒๕๖๓